

เมื่อสิ่งที่ไม่ ตาตติตเกิดขึ้น

— ป่าวสารจากพระเยซู

ตินตกใจ เจ็บปวดร้าวร้าว หวาดกลัว ลับสนุ่นวาย
ความไม่เชื่อ ความเศร้าโศก ความโกรธ ในยามมืดมน
เช่นนี้ แม้แต่ถ้อยคำที่กล่าวมาก็บ่งบอกไม่ได้เต็มที่ ถึงสิ่ง
ที่เจ้ารู้สึกในใจ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับโศกนาฏกรรมร้ายแรง

เราารู้สึกและเข้าใจความปวดร้าวของเจ้า เราได้ยินคำถามที่ประดัง
เข้ามา เราสนใจแทนเจ้า เราคิดถึงความรู้สึกหนักอกหนักใจของเจ้า

เรา รู้ เจ้าคงรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะพบสันติสุข ความปวดร้าวใจ
และความรู้สึกต่างๆ นานาครอบงำเจ้า เจ้าอาจสงสัยว่าเรา
ห่วงใยหรือเปล่าที่หัวใจเจ้าแตกสลาย เราขอให้เจ้ารู้ว่าเรา
ห่วงใย เรารู้ซึ่งถึงความเศร้าโศกของเจ้า

หัวใจเราปวดร้าวเพื่อเจ้า เราอยากจะทำอะไรก็ได้เพื่อเจ้า ปลด-
เปลื้องความเจ็บปวดของเจ้า และช่วยให้จิตใจเจ้าปลอดโปร่ง
เราอยากจะทำอะไรก็ได้เพื่อเจ้า ให้ความเข้าใจให้แก่เจ้า และ
มอบความหวังเมื่อดูเหมือนว่าเจ้าสูญเสียทุกสิ่ง เราอยาก
มอบสันติสุขในใจเจ้า แทนที่ความกลัว มอบการปลอบโยน
แทนที่ความทุกข์ใจ และความสับสนวุ่นวาย

ไม่ว่าเจ้าจะรู้สึกเช่นไรในขณะนี้ ไม่ว่าเจ้าจะรู้สึกสิ้นหวังหรือ
ทุกข์ตรมแค่ไหน เราสถิตอยู่กับเจ้า เราต้องการปลอบใจเจ้า
ช่วยให้เจ้าคลายกังวล และเป็นอิสระจากความกลัว

ถ้าเจ้าจะร้องขอความช่วยเหลือจากเรา แม้ว่าเจ้าไม่เข้าใจ
ลับสน หรือรู้สึกว่าความปวดร้าวที่หนักกว่าจะทนไหว เราจะ
ตอบ ถ้าเจ้าเพียงแต่จับมือเรา และไว้วางใจเรา เราจะมอบ
สันติสุขของเราให้แก่เจ้า เมื่อเจ้าเศร้าโศกจากการสูญเสีย
และทนทุกข์ เราจะปลอบโยนเจ้า

เราต้องการตอบคำถามที่กวนใจเจ้า เราต้องการบรรเทา

ความปวดร้าว ความรู้สึกหนักอกหนักใจ และภาระหนักอึ้งทาง
จิตวิญญาณที่เจ้าประสบ เราอยู่ตรงนี้ เราเอื้อมมือออกมา
ปลอบโยนเจ้า

ไม่ว่าสถานการณ์จะยากเย็นสักแค่ไหน เราขอปลอบโยนเจ้า
แท้จริงให้แก่เจ้าได้ เราขออิสระจากความกลัว และความหวัง
สำหรับอนาคตที่ดีขึ้น เราจะเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดที่
ห้อมล้อมเจ้า ถ้าเจ้าจะหันมาหาเรา เจ้าร้องเรียกเราได้ทุกหน
ทุกแห่ง ทุกเมื่อเชื่อกัน เราจะทำตามเจ้า เราจะทำตามความคิด
จิตใจเจ้า เพื่อมอบความหวังและชี้แนะทางเจ้า ฝ่ายเราอยาก
ลำบากครั้งนี้ ขอให้เราแสดงตนต่อเจ้า และเราจะทำเช่นนั้น
เราจะมอบสันติสุขของเราให้แก่เจ้า และขจัดความกลัวของเจ้า
ไปจนหมดสิ้น เราจะบรรเทาความปวดร้าว ปลอบโยนหัวใจที่
เจ็บปวด และช่วยผ่อนคลายความคิดที่ว่าวุ่นของเจ้า

* * *

พระเยซูต้องการมีสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณ และกลายเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตคุณจริงๆ ทั้งที่นี่ เดี๋ยวนี้ และสืบไปเป็นนิรันดร์ พระองค์
ยืนอยู่ที่ประตูหัวใจ รอคอยให้คุณเปิดประตู และเชื้อเชิญ
พระองค์เข้ามาสู่ชีวิตคุณ (ดู วิวรณ์ 3:20)

คุณทำเช่นนั้นได้ โดยกล่าวคำอธิษฐานตามนี้อย่างจริงจัง

พระเยซู โปรดให้อภัยบาปทั้งหลายที่ฉันก่อ ฉันเชื่อว่าพระองค์
พลีชีพเพื่อฉัน ฉันเปิดประตูหัวใจ ขอเชิญพระองค์เข้ามาใน
ชีวิตฉัน โปรดเติมเต็มฉันด้วยความรักของพระองค์ และพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยฉันให้รู้จักพระองค์ดีขึ้น และชี้แนะฉันไปสู่
วิถีทางแห่งความจริง อาเมน

© 2021 Activated

หากประสงค์รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่:
<https://activated.org/en/>